

Số: 443 /BC-BCĐ

Tam Đường, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tam Đường**

Thực hiện Công văn số 2032/CV-BCĐ ngày 11/4/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg,

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) huyện Tam Đường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tam Đường như sau:

#### **1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg**

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 16 của Chính phủ), UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) huyện Tam Đường đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo và các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, quán triệt và phổ biến những nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Đã ban hành 06 văn bản (02 Quyết định, 4 Công văn) chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16, Công văn số 645/UBND-TH của UBND tỉnh Lai Châu<sup>1</sup>; chỉ đạo các ban, ngành huyện ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành có liên quan đến phòng, chống dịch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16 tại các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

#### **2. Các biện pháp đã triển khai**

---

<sup>1</sup> Công văn số 354/UBND-CP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 355/UBND-KT&HT, ngày 4/4/2020 về việc tăng cường tuyên truyền triển khai các giải pháp đảm bảo bình ổn thị trường xăng dầu; Văn bản số 362/UBND-TP về việc triển khai văn bản hướng dẫn xử lý một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định 343/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Đường; Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 về việc bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 05/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; Công văn 464/UBND-YT ngày 07/4/2020 về việc tạm dừng khám bệnh, chữa bệnh và cung ứng dịch vụ y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể nhân dân biết, thực hiện.

- Thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn huyện từ 00 giờ ngày 01/4/2020, theo đó các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán Karaoke, Internet, cửa hàng quần áo, thời trang, các tiệm cắt tóc, làm đẹp, các cơ sở cung cấp các dịch vụ không cần thiết... đều tạm dừng hoạt động. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về cách ly xã hội, hạn chế đi ra ngoài. Các xã có nhiều bản tự lập các chốt kiểm soát ra, vào bản (*để kiểm soát dịch bệnh, không ngăn cấm người qua lại sai chủ trương, pháp luật*). Người dân không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, khi ra đường đều chấp hành đeo khẩu trang, khoảng cách tiếp xúc.

- Thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện trên địa chỉ [tokhaiyte.vn](http://tokhaiyte.vn) hoặc ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả đến ngày 12/4/2020 đã có 1.279 người sử dụng phần mềm khai báo y tế với 1.700 người khai báo trên hệ thống.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại nhà (chỉ những người thực hiện nhiệm vụ cần thiết đến công sở; tạm dừng tiếp công dân, trực tiếp nhận thủ tục hành chính, chỉ nhận hồ sơ trực tuyến); dừng tất cả các cuộc họp, không bố trí cán bộ đi công tác, hội họp không cần thiết; tăng cường tổ chức các cuộc họp trực tuyến; đảm bảo giữ khoảng cách tốt thiểu 2 mét khi giao tiếp trong cơ quan công sở, tại nơi công cộng; yêu cầu 100% cán bộ, viên chức, người dân đeo khẩu trang, thường xuyên thực hiện các biện pháp sát khuẩn tay.

- Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn huyện, dịch vụ tắc xi, xe ôm...

- Đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với MTTQ rà soát thống kê, hỗ trợ kịp thời các trường hợp hộ nghèo, yếu thế, lao động làm thuê, không có thu nhập do thực hiện cách ly xã hội.

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện, đặc biệt là các trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại huyện, các trường hợp vào đại bản huyện qua đường mòn, không qua chốt kiểm soát... Tăng cường việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian cách ly xã hội. Qua kiểm tra phát hiện 04 trường hợp là công dân xã Bản Bo không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, UBND xã đã xử lý hành chính theo quy định (phạt tiền 200.000 đồng/người). Chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về chống người thi hành công vụ, tung tin sai sự thật về dịch bệnh, trốn khai báo y tế, trốn khỏi cơ sở cách ly hoặc vi phạm pháp luật có yếu tố cấu thành tội phạm. Bố trí lực lượng phối hợp gặp gỡ, yêu cầu các điểm nhóm tôn giáo không tập trung đông người để tổ chức các lễ nghi tôn giáo, nhất là Lễ Phục sinh

năm 2020, đến nay các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn đã chấp hành nghiêm theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội quản lý thị trường số 2 tăng cường công tác quản lý, kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa kém chất lượng. Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động với lượng hàng hóa đầy đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

- Chỉ đạo tạm dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cung ứng dịch vụ y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện; thực hiện phân luồng, tiếp đón, sàng lọc, phân loại, cách ly người theo Công văn 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia; rà soát bệnh nhân điều trị nội trú, kê đơn, hướng dẫn đối với bệnh nhân đủ điều kiện đã đỡ, giảm để điều trị tại nhà; đối với bệnh mãn tính tăng thời gian kê đơn thuốc cho người bệnh theo hướng dẫn Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế; dừng việc thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện, thực hiện mỗi bệnh nhân chỉ một người nhà chăm sóc.

- Thành lập cơ sở cách ly tập trung, cơ sở 2 của huyện tại Trường Trung học phổ thông Bình Lư; vận động 03 cơ sở khách sạn trên địa bàn cam kết làm cơ sở cách ly tập trung khi cần thiết. Đảm bảo việc tiếp nhận, cách ly tập trung cho các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định 878/QĐ-BYT. Lũy tích số trường hợp được cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện 80 trường hợp, trong đó: Cơ sở cách ly tập trung số 1: 58 trường hợp (*47 trường hợp đã hết thời gian cách ly, 11 trường hợp hiện đang được cách ly*); Cơ sở cách ly tập trung số 2: 22 trường hợp đang được cách ly.

- Ban hành Công văn số 335/UBND-KTHT ngày 01/4/2020 yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền người dân không mua xăng tích trữ gây nguy hiểm, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Chỉ đạo thành lập Tổ công tác (gồm công an, chính quyền xã, thị trấn..) kiểm tra hoạt động tại các cây xăng, yêu cầu chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ. Không bán xăng cho người mua không đeo khẩu trang, người mang thiết bị, vật dụng chứa đựng, phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, các khách hàng mua với mục đích tích trữ...

- Chỉ đạo, kịp thời rà soát các trường hợp là công dân trên địa bàn huyện đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong từ ngày 12/3/2020. Qua rà soát có 13 trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, trong đó 08 trường hợp thực hiện các biện pháp cách ly tại huyện; 02 trường hợp cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai; 03 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại 08 trường hợp cách ly tại huyện có kết quả xét nghiệm âm tính và kết thúc cách ly, tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Chỉ đạo tiến hành rà soát người đi lao động từ nước ngoài nhập cảnh về địa phương từ 26/3 đến 10/4/2020 theo văn bản số 440/VPUBND-TH của Văn

phòng UBND tỉnh, kết quả từ 26/4 đến 10/4/2020 trên địa bàn huyện hiện có 19 trường hợp đi lao động tại Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam và đang được áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại huyện.

### **3. Những tác động đến đời sống, kinh tế, xã hội của người dân**

#### **3.1. Về đời sống kinh tế**

- Những kết quả đạt được:

Nhiều lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã những đánh giá tác động của dịch bệnh đến việc sản xuất, kinh doanh nên đã xây dựng cho mình phương pháp thích ứng trong mọi điều kiện đặt ra, lựa chọn phương hướng phù hợp với bản thân, gia đình, hướng sản xuất, kinh doanh...

- Hạn chế:

Việc đi lại của người dân hạn chế đến mức thấp nhất, các phương tiện giao thông, dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng không hoạt động, giao lưu mua bán trao đổi hàng hóa, thương mại hạn chế. Nhiều ngành nghề cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã (sản xuất, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu) tạm thời phải dừng hoạt động dẫn đến ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động, người dân, đặc biệt là những người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, làm thuê, kinh doanh buôn bán nhỏ, hộ nghèo thu nhập theo ngày đời sống khó khăn dẫn đến ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giảm (bằng 26% so với năm 2019).

Trên địa bàn huyện có khoảng 60 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và khoảng 600 hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động. Một số công trình tạm dừng thi công ảnh hưởng đến tiến độ, không thể giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ đầu năm 2020, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động.

Các hộ kinh doanh lương thực, thực phẩm cũng bị ảnh hưởng do việc trao đổi hàng hóa bị hạn chế, nguồn cung, cầu giảm; hoạt động sản xuất của các ngành nghề về Nông nghiệp chỉ ở mức cầm chừng như: Chè, miến dong, cây ăn quả...

#### **3.2. Về xã hội**

- Kết quả đạt được:

Thống nhất và nâng cao ý thức, kỷ luật của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Hạn chế chi tiêu đối với những mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu. Phát huy công nghệ thông tin, tăng cường giao lưu trao đổi, mua bán, dịch vụ qua internet... là điều kiện thuận lợi cho áp dụng, phát triển công nghệ thông tin vào đời sống xã hội nhanh, sâu rộng, hiệu quả. Môi trường xã hội, môi trường không khí trong lành hơn; giảm các tệ nạn, tai nạn xã hội. Mỗi thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, gắn kết hơn. Cùng cố đoàn kết hơn trong cộng đồng thôn, bản.

- Hạn chế về mặt xã hội

Là tiền đề tạo thói quen giao tiếp gián tiếp trong các cá nhân và cộng đồng. Ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm, ngại giao lưu trực tiếp với cộng đồng, dễ dẫn đến stress, tự kỷ.

Gây ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong xã hội, đặc biệt là lực lượng lao động, gây thiếu hụt lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Tuy nhiên qua kiểm tra, nắm bắt hầu hết người dân trên địa bàn huyện đều ủng hộ chủ trương của Chính phủ, của tỉnh và chấp hành nghiêm các quy định về cách ly xã hội. Nhân dân sẵn sàng chung sức với Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Có nhiều cá nhân, hộ gia đình, nhân dân các xã, bản trên địa bàn huyện đã quyên góp, ủng hộ tiền mặt, thực phẩm (gạo, mỳ tôm, sữa, trứng...) và rau củ quả có giá trị ước khoảng trên 300 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, Chốt kiểm soát, Cơ sở cách ly tập trung...

#### **4. Tác động đối với tình hình dịch bệnh**

Việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người tại nơi công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị; các biện pháp giãn cách xã hội người dân hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, thực hiện việc chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, dễ kiểm soát dịch bệnh, giảm áp lực cho chính quyền và các Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, đặc biệt với y tế, công an, bộ đội...

Công tác kiểm soát người từ các địa phương khác về địa bàn được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ngay tại Chốt kiểm soát theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại văn bản số 84/TB-BCĐ: (1) Những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nếu có nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế; Nếu có yếu tố dịch tễ sẽ được đưa ngay vào cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung của huyện; Nếu không có yếu tố dịch tễ đều được ghi chép, cung cấp thông tin về địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp. (2) Những trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nếu không có lý do chính đáng hoặc là không được vào địa bàn tỉnh hoặc là phải thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày... Do đó đã hạn chế số lượng người vào địa bàn.

Thực hiện các quy định phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh như: hạn chế khám bệnh, điều trị nội trú đối với các bệnh thông thường, quy định chỉ được 1 người chăm sóc bệnh nhân điều trị nội trú... qua đó hạn chế đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc, giảm lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

#### **5. Đề xuất các giải pháp thực hiện sau ngày 15/4/2020**

(1). Trước diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành trên cả nước cần tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch

Covid-19 trong xã hội; đề xuất tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các tỉnh, thành có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

(2). Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ trong phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm soát y tế người ra, vào địa phương (có các trạm kiểm soát liên ngành tại những địa điểm thích hợp của địa phương). Đồng thời phải có xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

(3). Duy trì hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, đặc biệt là các Tổ phòng, chống dịch tại bản, thôn, khu dân cư.

(4). Cung cấp kịp thời các trang thiết bị, máy móc phòng, chống dịch cho các tuyến. Trang bị hệ thống Labo xét nghiệm và đào tạo đội ngũ xét nghiệm viên cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đảm bảo có thể xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay tại tỉnh, cho kết quả nhanh nhất, chính xác nhất đối với các trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có phác đồ chung, phù hợp cho công tác điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh.

(5). Có cơ chế chính sách nhanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc (giải quyết thuế, phí, nợ ngân hàng, vốn vay sản xuất...) cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động để sớm khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ đối với người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

(6) Có chính sách đặc thù riêng, phù hợp, kịp thời để động viên khuyến khích phát triển ngành dịch vụ, du lịch.

(7). Đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu của các ngành, các lĩnh vực do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Tam Đường./.

**Nơi nhận:**

- Ban chỉ đạo tỉnh;
- Sở Y tế Lai Châu;
- Ban chỉ đạo huyện;
- Lưu: BCĐ.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Từ Hữu Hà**